

คลังชี้หนี้รัฐปี65ทะลุ62% เดือนรบ.เร่งหารายได้โปะ ห่วงกระทบการบริหารงบฯ 5จว.จัดใหญ่เคาต์ดาวน์

เดอะมอลล์ไม่กังวลแบงก์ชาติไม่สนับสนุนเงินดิจิทัลชำระสินค้า เดือนหน้าลุยแคมเปญใช้คริปโท รบ.ยันฐานะการเงินไทยแกร่ง (อ่านต่อหน้า 10)

เร่งหารายได้

รบ.ยันฐานะการเงินไทยแกร่ง

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ฐานะของเงินของประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผย ณ เดือนตุลาคม 2564 ทุนสำรองระหว่างประเทศรวม (gross reserves) ของไทย อยู่ที่ 2.46 แสนล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินบาท 8.17 ล้านล้านบาท สูงอันดับ 12 ของโลกและถือว่าอยู่ในระดับมั่นคง คิดเป็นประมาณ 3 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.2 ตามคาดการณ์ และจะขยายตัวร้อยละ 3.5-4.5 ไทยปี 2565 ภายใต้อสถานการณ์โควิด-19 ยังคงอยู่และปรับตัวดีขึ้น ทุนสำรองระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ เป็นกันชนให้ระบบเศรษฐกิจไทยในการรองรับความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวน จนส่งผลกระทบต่อการค้าเข้าส่งออกและราคาสินค้า เป็นภาคธุรกิจที่แท้จริงของประเทศได้ รวมทั้งยังเป็นเครื่องชี้สำคัญที่ต่างชาติใช้ประเมินความมั่นคงและ

เสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศด้วย

'บิกตู'เร่งดันศก.-คุมโควิด

"พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ดำเนินนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เน้นการเปิดประเทศแบบปลอดภัยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้จ่ายภาครัฐผ่านเม็ดเงินลงทุนกว่า 1 ล้านล้านบาท จากส่วนราชการประมาณ 6 แสนล้านบาท รัฐวิสาหกิจอีก 3 แสนล้านบาท สำหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเม็ดเงินที่เหลือจากพร.ก.กู้เงินฯ อีกราว 3 แสนล้านบาท เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในภาคของการจ้างงาน ฟื้นฟูธุรกิจและกิจการต่างๆ รวมทั้งพิจารณาให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูง และการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ทั้งคลาวด์ เซอร์วิส (Cloud Service) เทคโนโลยีและสตาร์ทอัพ และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยอีกด้วย" นายธนกรกล่าว

แนะเร่งจูงสิทธิเที่ยวด้วยกัน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นอย่างมาก เพราะจะนำไปสู่การกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการทุกขนาด และการจ้างงานภาค

ประชาชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แม้ขณะนี้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้ว แต่ยังคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะกว่าจะมีจำนวนเพิ่มเป็นหลักหลายล้านคน ดังนั้นการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวไทยจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประมาณการว่าสิ้นปี 2564 จะมีคนไทยเที่ยวไทยรวม 100 ล้านครั้ง ขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวชาวไทย ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน อยู่ที่ 92 ล้านครั้ง รายได้จากการท่องเที่ยวรวมจะประมาณ 6.5 แสนล้านบาท สำหรับมาตรการของรัฐบาล อย่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ขณะนี้ (5 ธ.ค.64) จำนวนสิทธิที่พักเหลือ 120,273 แสนห้อง จึงขอเชิญชวนประชาชนรีบจองที่พัก ก่อนสิ้นสิทธิในวันที่ 23 มกราคม 2565 จะสามารถใช้สิทธิเข้าพักได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์สถานที่เที่ยว

น.ส.รัชดา กล่าวว่า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและจุดสนใจที่เกี่ยวข้อง หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยเนื้อหาและรูปแบบน่าสนใจ สไตล์คนรุ่นใหม่ เช่น เว็บไซต์ซิลไปไหน (Chillpainai) คลิปภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบ มิวสิคัล สตอรี่ (Musical Story) ชุด "มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอ" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภายใต้งาน "ยิ่งไป ยิ่งให้ ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย" ประกอบด้วยมิติ แหล่งท่องเที่ยวงดงาม วิถีชีวิตผู้คน การท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นยังมีแอปพลิเคชัน "เที่ยวเท่า เสน่ห์เมืองไทย" โดยกระทรวงวัฒนธรรมรวบรวมข้อมูลของ 10 สุดยอดต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" แสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญ และโดดเด่น

ของท้องถิ่น ร้านอาหารยอดนิยม ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าเกษตร และที่พักแบบโฮมสเตย์ รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ไหว้พระ นั่งรถสามล้อชมสวนเกษตร ล่องแพและเล่นเรือชมธรรมชาติ

ซอฟต์แวร์ไทยสู่โลก

น.ส.รัชดา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมรูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ผลิตออกมาได้อย่างน่าสนใจ นำมาบอกเล่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกษอภาคให้มีการเที่ยวในประเทศให้มาก เพราะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการมีรายได้สร้างรายได้แก่ชุมชน ที่สำคัญต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยตามวิถีนิวนอร์มอล และในยุคโซเชียลมีเดีย หากนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพและเช็คอินสถานที่ ก็จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ความสวยงาม ศิลปวัฒนธรรม ของประเทศ อีกนัยหนึ่ง ถือเป็นกาเผยแพร่ออฟต์ เพาเวอร์ (Soft Power) ของไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย ส่วนความกังวลต่อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังการและติดตามการแพร่ระบาด ทุกอย่างอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการและประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ “โควิด ฟรี เซตติง (COVID Free Setting) และ DMHTT อย่างที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการท่องเที่ยวไทยปลอดภัย และคนไทยปลอดภัย

จัด1จุดเช็คอินเที่ยวปีใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ชื่นชมโครงการเตรียมความพร้อมจุดเช็คอินรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของกรมททางหลวงกระทรวงคมนาคม ตามนโยบาย คมนาคมสีลันสร้างสรรคประเทศไทย ให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นจุดพักรถและให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวปลายปี อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน ส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ปัจจุบันกรมททางหลวง เริ่มตกแต่งปรับปรุงป้ายและจัดเตรียมจุดเช็คอินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่ 2565 แล้ว 11 จังหวัด จำนวน 11 จุด เช่น ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ บนทางหลวงหมายเลข

1009 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ บริเวณ

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

เร่งหารายได้

กม.ที่ 30-31, แยกโดโนเสาร์ จ.ขอนแก่น บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น-พรมนิมิตร บริเวณ กม.ที่ 562, จุดพัสดุอากาศบริสุทธิ์เขาช้างสี จ.นครศรีธรรมราช บนทางหลวงหมายเลข 4238 ตอน ลานสกา-ไม้หลา บริเวณ กม.ที่ 10 เป็นต้น กระทรวงคมนาคมยังปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ 2 ฟังถนนเขตทางรถไฟ และท่าเรือ ให้สวยงามและปลอดภัย เพื่อและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ยังมีโครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อความสวยงาม ปลูกต้นไม้เพิ่มในจังหวัดที่มีไม้ยืนต้นออกดอกสีนสวยงามในสองข้าง ด้วยพันธุ์ไม้ประจำถิ่น

โอไมครอนไม่กระทบเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ในต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐและยุโรป เป็นตลาดนักท่องเที่ยวหลักช่วงที่ผ่านมา จนถึงการเปิดประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วย จะส่งผลกระทบต่อการทำแผนการตลาดกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่ และสถานการณ์จะรุนแรงมากน้อยเท่าใด มองว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินว่าความรุนแรงหรือผลกระทบมากน้อยเท่าใด เนื่องจากเพิ่งพบในต่างประเทศ ประเทศพบเชื้อก็ควบคุมและศึกษาว่าความรุนแรงมากเท่าใด ททท.จึงขอเวลาประเมินสถานการณ์สักระยะ แต่ขณะนี้ยังไม่กระทบอะไรมากนัก

“การระบาดโควิดโอไมครอน ไม่ได้ส่งผลกับแผนการตลาดประเทศไทยหรือสหรัฐด้วย เพราะการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รับความสนใจสูงมาก เนื่องจากประเทศระยะไกลที่เปิดประเทศให้เที่ยวมีไม่มากนัก รวมถึงต่างชาติจะมองเรื่องประสิทธิภาพการควบคุมการระบาด ไทยถือว่าคุมโควิดได้ดีขึ้น สะท้อนจากไทยถูกถอดออกจากประเทศเสี่ยงสูงของเยอรมนี” นายยุทธศักดิ์กล่าว

ททท.เผยยอดจองข้ามปีดีมาก

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับไทยเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางด้วย เพราะนักท่องเที่ยวจะกังวลการระบาดในประเทศต้นทางของตัวเองมากกว่า โดยเฉพาะในฝรั่งเศส เยอรมนี ติดเชื้อจำนวนมาก หากเดินทางท่องเที่ยวระยะไกล อาจส่งผลต่อการกลับประเทศต้นทาง ต้องกักตัวอาคารอย่างน้อย 14 วันได้ รวมถึงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น จนต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ อาจส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ ส่วนใหญ่กังวลประเด็นนี้มากกว่า รวมถึงอากาศเดือนธันวาคมของหลายประเทศค่อนข้างเย็นบวกกับการระบาดประเทศต้นทาง อาจทำให้เกิดการชะลอเดินทางออกนอกประเทศ แต่หากประเมินยอดจองเดินทางล่วงหน้ามกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 ค่อนข้างดีมากๆ นอกจากนี้เราเห็นคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน และมาตรการป้องกันการระบาด อาทิ การตรวจสอบว่าเคยได้รับเชื้อโควิดหรือไม่ หากเคยได้รับแล้วแสดงว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว การได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว รวมถึงแสดงผลตรวจเอทีเค เพื่อยืนยันความปลอดภัยว่าไม่มีเชื้อโควิดในตัวเอง จะให้ความสำคัญกับส่วนนี้มากกว่า

สบน.ยันหนี้ยังไม่เกินกรอบ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า คาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 หนี้สาธารณะของไทยจะอยู่ที่ 62.69% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากปัจจุบันหนี้สาธารณะอยู่ที่ 58.76% ของจีดีพี คิดเป็นมูลหนี้ 9.46 ล้านล้านบาท ยังไม่เกินกรอบวินัยการคลังที่กำหนดไว้ 70% แม้จะรวมหนี้จากแผนก่อบริหารหนี้สาธารณะปี 2565 อยู่ที่ 1.34 ล้านล้านบาทแล้ว อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลขยายกรอบเพดานหนี้สาธารณะเป็น 70% ต่อจีดีพีเพื่อเปิดช่องว่างให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่มหากจำเป็นฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้อีกประมาณ 1.2-1.3 ล้านล้านบาท ส่วนการปรับกรอบเพดานหนี้สาธารณะนั้น กฎหมายกำหนดให้ทบทวนทุก 3 ปี มี 2 เงื่อนไขคือ ถ้าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 รายได้ประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งรัฐบาลไม่

ต้องการใช้เงินเพิ่ม กัลดกรบกลับมาอยู่ที่ 60% ของจีดีพีได้ ส่วนถ้าโควิด-19 ยังลากยาว หรือจำเป็นต้องใช้เงินกู้ลงทุน และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ก็ยังสามารถคงกรอบเพดานหนี้สาธารณะไว้ที่ 70% ได้ เพื่อให้คล่องตัว

แจกแผนบริหารหนี้3ส่วน

นางแพตริเซียกล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ 2565 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติกรอบแผนบริหารหนี้สาธารณะไว้แล้ว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐวงเงิน 1.34 ล้านล้านบาท เป็นหนี้ของรัฐบาลโดยตรง 1.2 ล้านล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 1.4 แสนล้านบาท และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ 350 ล้านบาท 2.แผนบริหารหนี้เดิมวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท เป็นหนี้ของรัฐบาลประมาณ 1.37 ล้านล้านบาท และรัฐวิสาหกิจ 1.3 แสนล้านบาท และ 3.แผนชำระหนี้ทั้งหมด 339,000 ล้านบาท เป็นแผนหนี้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ประมาณ 297,631 ล้านบาท แผนชำระหนี้จากแหล่งอื่นๆ จำนวน 4.1 หมื่นล้านบาท

รบ.ต้องวางแผนหารายได้

“ส่วนแผนก่อหนี้ใหม่ส่วนของรัฐบาล 1.2 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น การกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณวงเงิน 700,000 ล้านบาท พ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติม 500,000 ล้านบาท ที่เหลืออยู่ประมาณ 355,000 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตาม มาตรา 22 ภายใต้ พ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ วงเงินประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท ทั้งนี้ แผนบริหารหนี้สาธารณะ สามารถปรับปรุงระหว่างปีได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการต้องการใช้เงินของรัฐบาล เช่น หากต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มเป็นต้น ก็สามารถก่อหนี้เพิ่มได้ แต่รัฐบาลจะต้องวางแผนหาแหล่งรายได้เพื่อชดเชยการก่อหนี้ด้วย เพื่อสร้างสมดุลด้านการคลัง” นางแพตริเซียกล่าว

ชี้2ความเสี่ยงบริหารหนี้รัฐ

นางแพตริเซียกล่าวว่า สำหรับความเสี่ยงของรัฐบาลในเรื่องการบริหารหนี้สาธารณะต่อจากนี้ ได้แก่ 1.แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ต้นทุนการกู้เงินสูงตาม โดย พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง กำหนดว่ารัฐบาลต้องชำระหนี้ ที่ 2.5% ถึง 4% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยสำนักงบประมาณจะ

จัดสรรงบประมาณต้นเงินกู้ส่วนของหนี้สาธารณะในแต่ละปีงบประมาณจำนวน 3% อยู่แล้ว หรือประมาณ 100,000 ล้านบาท เรื่องที่สองคือ หนี้รัฐบาลที่สะสมมาจากการขาดดุลงบประมาณ การออกพันธบัตรต่างๆ จะครบกำหนดต้องจ่ายหนี้ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนล้าน สิ่งที่ สบง.จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการทำบอนด์สวิตช์ซึ่ง หรือ การทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้รุ่นเดิมที่นักลงทุนถือครองอยู่ กับตราสารหนี้รุ่นอื่น และการออกพันธบัตรทำเป็นตราสารหนี้ระยะยาว เพื่อแบ่งเบาการนำเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้ชำระหนี้จนมากเกินไป อาจกระทบต่อเสถียรภาพการคลังได้

เดอะมอลล์เดินหน้าใช้คริปโท

นางสาววรลักษณ์ ตูลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทไม่ได้กังวลถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่สนับสนุนการใช้เงินสกุลดิจิทัลชำระสินค้า เพราะเดอะมอลล์กรุ๊ปทำในลักษณะการแลกเปลี่ยน เหมือนใช้แต้มบัตรเครดิตแลกสินค้า หรือของที่จัดเตรียมไว้ ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าราคาคริปโท ณ ตอนนั้นน่าพอใจหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้มีจำนวนลูกค้าแลกสินค้าด้วยคริปโทค่อนข้างน้อย การแลกสินค้าด้วยคริปโทอยู่ภายใต้แคมเปญทางการตลาด เพื่อสนับสนุนการเปิดตัว บิทคับ เอ็ม โซเชียล (BITKUB M SOCIAL) รวมถึงเป็น เฟสดีวัล แคมเปญ หรือแคมเปญประจำเทศกาล ช่วงเทศกาลปีใหม่ แคมเปญมีระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 นอกจากนี้ มีแคมเปญเอ็นเอฟที ก็พดี ทู เดอะ ฟิวเจอร์ ลูกค้าสามารถร่วมสนุกได้

“เพิ่งเริ่มต้น จำนวนผู้ใช้ยังไม่มาก หลังจาก 3 เดือนของแคมเปญหมดลง คงต้องทบทวนว่า จะยังจัดการตลาดแบบการแลกสินค้าด้วยคริปโทอีกหรือไม่” นางสาววรลักษณ์กล่าว

เจอไอโมครอนในไทยไม่กระทบ

นางสาววรลักษณ์กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ไอโมครอน คนแรกในไทย ว่า เดอะมอลล์กรุ๊ป ยังคงให้ความสำคัญและเข้มงวดทั้งการตรวจเชื้อโควิดกับพนักงานเป็นประจำ การทำความสะอาดสถานที่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เราต้องอยู่กับภาวะระบาดให้ได้ ป้องกันไม่ให้เกิดการติดสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 มาเกือบ 2 ปีแล้ว ทุกภาคส่วนเริ่มมีวิธีบริหารจัดการ มีวิธีการป้องกัน มีภูมิคุ้มกันดีขึ้น จะสามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ดีมากขึ้น

นางสาววรลักษณ์กล่าวว่า เดอะมอลล์กรุ๊ป สนับสนุนสมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทย ในการเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช้อปดีมีคืน เพราะเป็นมาตรการของรัฐที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายและเศรษฐกิจได้ดีโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่นี้ จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจเป็นวงกว้างทั้งผู้ประกอบการและเร่งใช้จ่ายประชาชน ซึ่งภาคเอกชนก็ได้ออกไปโรมรันทางการตลาดออกมา จะทำให้กระตุ้นการใช้จ่ายช่วงสิ้นปี คาดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า จะมีการอนุมัติเห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืน เพื่อให้มีผลบังคับใช้ก่อนปีใหม่หรือ 1-2 สัปดาห์ก่อนสิ้นปี 2564

5จว.5ภาคจัดเคาต์ดาวน์

ที่ จนนครราชสีมา นางภวานา ประจิตต์ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา เปิดเผยว่า ททท.จะจัดงานใหญ่ เคาต์ดาวน์ และเทศกาลเที่ยวเมืองไทย เพื่อคิกออฟส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 2565 ภายใต้แคมเปญ วิถีไทยแลนด์ เยียร์ 2022 อเมซิ่ง นิว แชปเตอร์ (Visit Thailand Year 2022 : Amazing New Chapter) ในส่วนของการจัดงานเคาต์ดาวน์ 5 จังหวัด 5 ภาค มี 5 จังหวัดใหญ่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ระยอง และภูเก็ต สำหรับจังหวัดนครราชสีมา รองผู้ว่าการททท.ลงพื้นที่ดูสถานที่แล้ว คาดว่าน่าจะจัดที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ, ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือบริเวณใกล้ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพราะเป็นแลนด์มาร์กจุดสำคัญของจังหวัด ช่วงนี้ยังอยู่ระหว่าง ททท.ส่วนกลาง จัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับจ้างเข้ามาจัดงาน ต้องเสนอราคา และรูปแบบหรือธีมการจัดงานประกอบไปด้วย สะท้อนให้เห็นถึงมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี และความสวยงามทางธรรมชาติของจังหวัด และภูมิภาคด้วย จากนั้นจึงจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ททท.ส่วนกลาง พิจารณารายละเอียด แล้วจึงเปิดแถลงข่าว น่าจะทราบผลว่า 5 จังหวัด จะได้จัดงานเคาต์ดาวน์จุดใด และจัดในรูปแบบไหน รวกลางธันวาคม 2564 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนหาผู้รับจ้าง

ผู้ว่าฯโคราชเผยจัดงานใหญ่

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 7 ธันวาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15976

หน้า: 1 (ล่าง), 10, 11

Col.Inch: 205.02 Ad Value: 317,781

PRValue (x3): 953,343

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คลังชี้หนี้รัฐปี65ทะลุ62% เตือนรบ.เร่งหารายได้โปะ



กลับกรุง - สภาพการ
จราจรบนถนนมิตรภาพ
กม.ที่ 96 บริเวณด่าน
ซังน้ำหนัก อ.สีคิ้ว
จนครราชสีมา จนถึง
เขื่อนลำตะคอง รถ
ติดสะสมยาวกว่า 11
กิโลเมตร เนื่องจาก
ประชาชนเดินทางท่องเที่ยว
ช่วงวันหยุดยาว
แล้วกลับเข้ากรุงเทพฯ
และ ป ร ม ท ล
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ นครราชสีมา มีแผนจัดกิจกรรมใหญ่กระตุ้นเศรษฐกิจรับการเปิดเมืองและต้อนรับปีใหม่ 2565 ช่วงธันวาคม 2564 จัดงานระดับนานาชาติ อยู่ 2 งาน ได้แก่ งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ "Thailand Biennale Korat 2021" วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 จัด 3 อาเภอ ได้แก่ ปากช่อง อ.เมืองนครราชสีมา และพิมาย คาดว่าจะมีแฟนคลับของศิลปินระดับโลก เดินทางมาเยี่ยมชมงานจำนวนมาก และอีกงานคือ งานงานดินเผาโลก เนื่องจาก จ.นครราชสีมา มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาระดับโลก รูปแบบของงานยังอยู่ระหว่างประสานงานกับศิลปินปั้นดินเผาระดับโลกว่า จะสามารถเดินทางมาช่วงไหน แล้วจะกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง แต่คาดว่าจะน่าจะเป็นช่วงปลายปี 2564 นี้ นอกจากนี้ ยังมีงานใหญ่ระดับพื้นที่ ทั้งงานควมบอยประจำปีที่พักช่อง งานเทศกาลดอกไม้ที่วังน้ำเขียว และงานเที่ยวฟาร์มจิมทอมป์สันที่ปักธงชัย และงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคมนี้ จะจำกัดคนเข้าชมการแสดงแสงสีเสียง ในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย รอบละ 400 คนเท่านั้น นักท่องเที่ยวจองบัตรเข้าชมได้ฟรี

สงขลาหวั่นเลื่อนเปิดด่าน

นายคีวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรม จ.สงขลา กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมชายแดนภาคใต้ตลาดใหญ่คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบันจากโควิดแพร่ระบาด ธุรกิจโรงแรมกระทบหนักในปี 2564 ที่มีการปิดประเทศ ด้านทุกด่านปิดการแก้ปัญหาจนสถานการณ์โควิดดีขึ้น จะมีการเปิดด่านกลางเดือนธันวาคม 2564 ธุรกิจโรงแรมเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว มีกระแสข่าวพบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนประเทศเพื่อนบ้านไม่ทราบว่าจะเลื่อนเปิดด่านจากวันที่ 16 ธันวาคมหรือไม่ แต่สมาคมคาดว่าโอไมครอนอาจไม่ส่งผลกระทบต่อทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ แต่อาจจะกระทบด้านกระแสสังคมบ้าง

นายสมชาติ พิมพ์ธนพูนพร ผู้จัดการโรงแรมชาภูระ แกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ธุรกิจท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดมาเกือบ 2 ปี ธุรกิจบางแห่งปิดกิจการและบางแห่งเลิกกิจการ เมื่อรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการธุรกิจเริ่มเดินหน้า มีการจองห้องพักในช่วงปีใหม่แล้ว 20-30% ทั้งหมดนักท่องเที่ยวไทยและมีความหวังจากการเปิดด่านชายแดนจะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

เสริม แต่มีกระแสข่าวของโอไมครอน โควิดสายพันธุ์ใหม่อาจทำให้รัฐบาลชะลอการเปิดด่าน

แท็กซี่กลับมิตรภาพรถติด11กม.

ที่ จ.นครราชสีมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ถนนมิตรภาพ ขาเข้า กทม.หลักกิโลเมตรที่ 96 บริเวณด่านซังน้ำหนักบ้านลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ช่วงบ่ายวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่าสภาพการจราจรมีปริมาณรถติดสะสมจำนวนมาก รถเคลื่อนตัวเรื่อยๆ สลับหยุดนิ่ง เนื่องจากประชาชนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลอาศัยช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม เดินทางกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอีสาน ทำให้มีปริมาณรถคนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวเร่งเดินทางกลับวันเดียวกัน ทำให้รถติดสะสมในบริเวณดังกล่าว เริ่มตั้งแต่ช่วงบริเวณด่านซังน้ำหนักลาดบัวขาวไปจนถึงบริเวณอ่างเขื่อนลำตะคอง รวมระยะทางกว่า 11 กิโลเมตร